

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/๑ ๒๓/๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ด้วยจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดอุดรดิตถ์ได้ดำเนินการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นของเทศบาลตำบลคิ่งตะเกียบ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ โดยได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเรียบร้อยแล้ว

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้นำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเข้าร่วมสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาขั้นต้นและต้องการข้อมูลการขยายผลให้มากที่สุด ประกอบกับยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่รายงานข้อมูล และยังมีบางจังหวัดที่มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติม แต่จังหวัดยังไม่รายงานเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินว่า มีเพิ่มในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้างให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามกำหนดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๖ (D:/ปริศนา/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/นส.ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบฯ)

ผู้ประสานงาน นางปริศนา อุ่นเต็มใจ โทร. ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๖๓๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๗๖๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๙๖๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเข้าร่วมสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการพิจารณาขั้นต้นและต้องการข้อมูลการขยายผลให้มากที่สุด ประกอบกับยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่รายงานข้อมูลและยังมีบางจังหวัดที่มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติม แต่จังหวัดยังไม่รายงานเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ที่ยังไม่ได้ถอดบทเรียนเรื่องดำเนินการถอดบทเรียน ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) ให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินว่ามีเพิ่มในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้างให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร.๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๔

ผู้ประสานงาน นายสำเนียง สิมมาวัน โทร. ๐๙ ๒๙๑๕ ๕๕๔๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๙๖๙



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๑๐๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยให้จังหวัดจัดประชุม ชักซ้อมวางแผนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ลงมือปฏิบัติการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้คู่คุณ ก ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ และถอดบทเรียนธนาคารน้ำใต้ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเสร็จสิ้น กระบวนการ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว และสามารถขยายผล เป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๕ โทรสาร ต่อ ๕๑๐๓

ผู้ประสานงาน นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุดินันท์ โทร. ๐ ๙๒๙๑ ๕๕๕๔ ๙

(สำหรับ อปท.)

เนื้อหาการจัดทำรูปเล่มการถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

ประกอบด้วย

๑. หน้าปก
๒. คำนำ
๓. สารบัญ
๔. ข้อมูลทั่วไป
๕. ที่มาและสภาพปัญหาพื้นที่
๖. ขั้นตอน วิธีดำเนินการ และฐานการเรียนรู้
๗. สรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ เนื้อหารูปเล่มสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดได้ และมีภาพประกอบ